

Số: 1854 /BC-SKHCHN

*Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Thực hiện Công văn số 138/BATGT-VP ngày 04/11/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2021.**

##### **1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành:**

Tổ chức quán triệt chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch 188/KH-BATGT ngày 31/12/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 25/KH-BATGT ngày 23/2/2021 của Ban An toàn giao thông về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 53//BATGT-VP ngày 19/4/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet; Công văn số 2418/UBND-GT ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Công văn số 7229/UBND-GT ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong Quý IV năm 2021.

Sở cũng đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-SKHCHN ngày 02/02/2021 về Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021 của Sở KH&CN Hà Tĩnh; Ban hành báo cáo số 173/BC-SKHCHN ngày 17/02/2021 về Báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; Báo cáo số 601/BC-SKHCHN ngày 02/5/2021 về báo cáo tình hình trật tự dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.

##### **2. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT:**

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông*” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

Ngay từ đầu năm Hội nghị cán bộ công chức viên chức Sở đã tổ chức cho cán bộ ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng; tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội; phổ biến tuyên truyền về những hậu quả về sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, di chứng do tai nạn giao thông gây ra; Hàng tháng, hàng quý trong hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật quy định về an toàn giao thông.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp hoặc treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, thi tìm hiểu pháp luật về ATGT trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh. Tập trung quán triệt, phổ biến chủ đề năm 2021 “*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông*” do Ủy an An toàn giao thông Quốc gia phát động. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT trên toàn tỉnh ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

Nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh về an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 như: Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên với công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông. Xác định đây là nhân tố quan trọng để phát triển bền vững, được thể hiện rõ trong các quy hoạch, chính sách phát triển chung của tỉnh, quy hoạch, kế hoạch của các ngành, địa phương, là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, cơ bản và lâu dài. Ngoài ra Sở cũng đã phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông được thực hiện bằng nhiều phương tiện, hình thức, phương pháp phù hợp.

### **3. Công tác đảm bảo an toàn giao thông**

Sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền về trật tự ATGT. Đã tổ chức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh về chủ đề ATGT gắn với chủ đề **“Đã uống rượu, bia không lái xe”**.

100% CBCCVV của cơ quan chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không có trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, không lái xe khi uống rượu bia, sử dụng chất kích thích; không lái xe vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi tham gia điều khiển xe mô tô, xe gắn máy...; các cá nhân CBCCVV của đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19: Toàn thể CBCCVV đều chấp hành, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn; không tụ tập đông người, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Tiếp tục nhân rộng phong trào “3 không về an ninh trật tự”. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền về trật tự ATGT.

Các phòng, đơn vị phòng trong Sở, xây dựng và đăng tải các thông tin về tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là kế hoạch triển khai; phòng chống uống rượu bia khi tham gia giao thông...lên các ấn phẩm thông tin của Sở.

#### **4. Nhận xét, đánh giá chung:**

##### *- Nhận xét*

Năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, gắn trách nhiệm cá nhân của mỗi người đứng đầu đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các CBCC tham gia giao thông do mình quản lý nên đã chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sáu tháng đầu năm Sở Khoa học và Công nghệ không có CBCCVV gây tai nạn giao thông và vi phạm trật tự ATGT.

##### *- Kiến nghị đề xuất:*

Tiếp tục có các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để đối với hàng hóa mũ bảo hiểm không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022:**

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự với nhiều hình thức đa dạng phong phú phù hợp. Phải coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng hàng đầu về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 30/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 811/CTr-TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và các kế hoạch của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trật tự an toàn giao thông để chỉ đạo, rút kinh nghiệm căn cứ kết quả thực hiện làm tiêu chí phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác an toàn giao thông nhất là việc chấp hành về nồng độ cồn, tốc độ, khi tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh tổng hợp./.

*( Báo cáo có gửi kèm phụ lục chấm điểm công tác ATGT năm 2021).*

**Nơi nhận**

- Ban ATGT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Trọng Bình**

